

BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT A

Điều gì tốt hơn? Quý vị phải chọn.

Điểm Đến Phía Bắc cho Đường Mòn Bãi Biển của Chúng Ta hay buôn bán ma túy giữa ban ngày?

Lối Vào Cộng Đồng Cửa Ngõ Tây Ban Nha hay cảm giác như không ở một nơi nào?

Thêm Hơn \$1 Triệu (Ước Tính Của Chuyên Viên Tư Vấn) Thu Nhập Hàng Năm hay các tòa nhà đang hư hỏng dẫn?

Chỗ Công Cộng Trong Vườn cho các Cuộc Tản Bộ Buổi Hoàng Hôn hay nhựa đường trơn nhớt?

Ăn Tối Ngắm Biển với Gia Đình hoặc Bạn Bè hay khu đậu xe bỏ trống một nửa?

Khu Đậu Xe Thuận Tiện Hơn Ở Bãi Biển hay nơi tụ tập của người vô gia cư?

Cảnh Hoàng Hôn và Bữa Ăn Khuya hay không có lý do gì để ở lại?

Hệ Thống Mới Lọc Nước Mưa hay dòng nước bị ô nhiễm?

Kiến Trúc Phục Hưng Tây Ban Nha Trang Nhà hay những tòa nhà cũ kỹ, bẩn thỉu mục nát?

Một Ngôi Làng Hạnh Phúc Cho Gia Đình North Beach Đã Được Hồi Sinh hay một cơ hội nữa bị bỏ lỡ?

Hãy chiếu sáng cho North Beach!

Những người chống đối khăng khăng muốn giữ mọi thứ như hiện trạng. Họ sợ thay đổi. Sự cộng tác này giữa Thành Phố và LAB cung cấp động lực để khích lệ các thương nghiệp và chủ bất động sản địa phương nâng cấp bất động sản của họ. Họ nhiệt liệt ủng hộ dự án này vì họ đã chứng kiến thành công rực rỡ mà cuộc hồi sinh đã đem lại cho khu trung tâm thành phố của chúng ta.

Đa số đáng kể những người trong quý vị đã phê chuẩn dự án này (Dự Luật W) và từ đó đến nay nó chỉ trở nên tốt hơn. Điều tối quan trọng cho tương lai của North Beach và của tất cả San Clemente là sự ủng hộ dành cho những dự án có trách nhiệm, bảo vệ môi trường như Playa Del Norte. Vàng, khu đất cho thuê sẽ được tái định giá và thẩm định chính xác khi và nếu nó được bán.

Dự án này sẽ đặt ra chuẩn mực cho các dự án trong tương lai. Những người đã mang đến cho quý vị Đường Mòn Bãi Biển kỳ diệu của chúng ta đang xin quý vị lên tiếng. Chẳng làm gì thì sẽ chẳng thay đổi được gì cả.

Hãy bầu CỐ cho Dự Luật A.

chữ ký/ Bill Hart

Toán Đặc Nhiệm Phân Thủy San Clemente

chữ ký/ Ken Nielsen

Liên Minh Viễn Kiến Ủng Hộ North Beach

chữ ký/ Steve Pezman

Tập San Surfer

chữ ký/ Lew Avera

chữ ký/ Sally Jeisy